
BORGARRÁÐ 28. janúar 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
leigutekjur vegna útleigu á Toppstöðinni síðustu 4 ár - R21010291

Hvað hefur Reykjavíkurborg fengið greitt vegna útleigu á Toppstöðinni í Elliðaárdal síðustu 4 
ár?


